



บทอ่านที่ 1

1 ซมอ 1:1-8

ชายผู้หนึ่งชื่อเอลคานาห์อยู่ที่เมืองรามาธาอิม ในแถบภูเขาเอฟราอิม เขาเป็นชนเผ่าเอฟราอิมจากตระกูลศุฟ เป็นบุตรของเยโรฮัม ซึ่งเป็นบุตรของเอลีศู บุตรของโทหุ บุตรของศุฟ เขามีภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่อฮันนาห์ และอีกคนหนึ่งชื่อเปินินาห์ นางเปินินาห์มีบุตรชายหญิงหลายคน แต่นางฮันนาห์ไม่มีบุตรเลย ทุกปีชายผู้นี้จะเดินทางจากเมืองของตนขึ้นไปนมัสการและถวายบูชาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าจอมจักรวาล ที่เมืองชิโลห์ (โฮฟนีและพีเนหัส บุตรสองคนของเอลีเป็นสมณะขององค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ที่นั่น)

ทุกครั้งที่เอลคานาห์ถวายเครื่องบูชา เขาจะให้เนื้อสัตว์ที่ถวายหลายส่วนแก่นางเปินินาห์ภรรยา และบุตรชายหญิงทุกคนของนาง แต่เขาให้ส่วนพิเศษแก่นางฮันนาห์เพียงเพราะเขารักนางฮันนาห์มากกว่า แม้องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงให้นางมีบุตร นางเปินินาห์ก็คู่แข่งมักจะเยาะเย้ยให้นางต้องอับอายและยั่วยุคนางให้โกรธ ในการที่องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงให้นางมีบุตร เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นปีแล้วปีเล่า ทุกครั้งที่ครอบครัวของเอลคานาห์ขึ้นไปยังวิหารขององค์พระผู้เป็นเจ้า นางเปินินาห์มักจะเยาะเย้ยนางฮันนาห์จนนางร้องไห้ไม่ยอมกินอะไรเลย เอลคานาห์สามีของนาง จึงถามว่า “ฮันนาห์ที่รัก เธอร้องไห้ทำไม ทำไมเธอจึงไม่กินอาหารเลย ทำไมจึงเศร้าใจเช่นนี้ ฉันคนเดียวไม่คิดว่าบุตรสิบคนหรือ”

พระวรสาร

มก 1:14-20

หลังจากที่ยอห์นถูกจองจำ พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังแคว้นกาลิลี ทรงประกาศเทศนาข่าวดีของพระเจ้า ตรัสว่า “เวลาที่กำหนดไว้มาถึงแล้ว พระอาณาจักรของพระเจ้าอยู่ใกล้แล้ว จงกลับใจ และเชื่อข่าวดีเถิด”

ขณะที่ทรงพระดำเนินไปตามชายฝั่งทะเลสาบกาลิลี พระองค์ทอดพระเนตรเห็นซีโมนกับอันดรูว์น้องชายกำลังทอดแห เขาเป็นชาวประมง พระเยซูเจ้าตรัสสั่งว่า “จงตามเรามาเถิด เราจะทำให้ท่านเป็นชาวประมงหามนุษย์” ซีโมนกับอันดรูว์ก็ทิ้งแหไว้แล้วตามพระองค์ไปที่นั่น

เมื่อทรงพระดำเนินไปอีกเล็กน้อย พระองค์ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรของเศเบดี และยอห์นน้องชายกำลังซ่อมแหอยู่ในเรือ พระองค์ทรงเรียกเขา ทั้งสองคนก็ละทิ้งเศเบดีบิดาของตนไว้ในเรือกับลูกจ้าง แล้วตามพระองค์ไปที่นั่น



ข้อคิด

นักบุญอีลารี เกิดที่ปัวเตียร์ ประเทศฝรั่งเศส ค.ศ. 315-367 ในครอบครัวต่างศาสนา และมีการศึกษาดี ได้เป็นคริสตชนเมื่ออายุ 35 ปี และได้รับเลือกให้เป็นพระสังฆราชในบ้านเกิดเมืองนอน ท่านเป็นผู้ต่อต้านคำสอนผิดของลัทธิอาเรียนในตะวันตก ซึ่งสอนผิดว่า พระเยซูเจ้ามิได้เป็นพระเจ้าแท้

วันจันทร์ 13 มกราคม 2014

ระลึกถึงนักบุญอีลารี พระสังฆราชและนักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร

โดย คุณพ่ออมรกิจ พรหมภักดี

อ่าน 1 ซมอ 1:1-8

มก 1:14-20

จงเชื่อในการเลี้ยงดู เอาใจใส่ของพระเจ้า ด้วยการปรับเปลี่ยนมุมมอง วิธีคิด
แทนที่จะน้อยใจกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึง แต่จง "ชื่นชมยินดี" กับ "สิ่งที่มีในปัจจุบัน" ซึ่ง
พระเจ้าประทานให้

แม้นางฮันนาห์จะโศกเศร้า เสียใจ กับการไม่มีบุตร ถูกข่มขู่ เยาะเย้ย จากเพื่อน
นารี คู่แข่งในชีวิต

แต่เธอ ก็ได้รับความรัก การดูแล เอาใจใส่ จากอัลเคนาห์ ผู้เป็นสามีอย่างดี

พระเจ้าโปรดให้ คำพูด ที่ออกจากปากของพระเยซูเจ้า มีพลังอำนาจ
เพียงตรัส กับ ซีโมน และ อันดรูว์ “จงตามเรามาเถิด เราจะให้ท่านเป็น
ชาวประมงจับมนุษย์”

ทั้งสอง ทั้งธุรกิจ ความเป็นตัวของตัวเอง แล้วตามพระองค์ไป

เพียง ส่งเสียงเรียก ยากอบ และยอห์น ทั้งสองทั้งบิดา ความมั่งคั่งในอาชีพ แล้ว
ตามพระองค์ไป

จากการอ่าน ราฟิง ไตร่ตรอง พระวาจาของพระเจ้า

นำมาซึ่ง ความหวัง ความชื่นชมยินดีในชีวิตของ นักบุญ ฮีลารี
แม้ต้องถูกเนรเทศ ออกจากบ้านเกิด เมืองนอน เพราะได้ต่อสู้ทางความคิด กับผู้
ที่ไม่ยอมรับพระเจ้า ท่านก็ได้คิดน้อยใจ ด้วยความเชื่อที่ตนมีต่อพระเจ้า และ
ด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่ อุทิศตนอย่างจริงจังของท่าน
ท่านจึงสามารถเอาชนะใจ ผู้ไม่ยอมรับนับถือพระเจ้า

หมายเหตุ....

สำหรับ บางคนเมื่อหันไปมองอดีต บางทีอาจเห็นภาพ ของความล้มเหลว
ผิดหวัง เสียใจ..

แต่ ความชื่นชมยินดี กับชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงยืนหยัด จะกลับกลายเป็น
เครื่องหมายที่ชัดเจนว่าพระเจ้า ไม่ได้หายไปไหน พระองค์ยังคงเลี้ยงดู ผู้ที่
พระองค์ทรงรักเสมอ